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เรื่องยุ่ง ๆ ของ Progressive CCD
WhiteBalance

              
ผมถูกตามตัวกระทันหันหลังจากว่างเว้นไม่ได้เขียนบทคว
ามให้กับ DVM มานาน ทางกองบอกอแจ้งว่า
อยากได้เรื่องมาเสริมบทความ “กล้องวิดีโอกับการทำงาน”
หน่อย สงสัยเพราะนามปากกา “ดุลขาว” (White Balance)
ที่ผมใช้ทำให้หลายคนเข้าใจว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศ
ษในเรื่องนี้ แต่หากจะปฏิเสธไปว่า ไม่รู้จะเขียนอะไร
ก็คงจะเสียฟอร์มวิศวกรใหญ่หมด ยิ่งตอนนี้ลูก ๆ
ชอบไปคุยให้เพื่อนเขาฟังว่า
พ่อของเขานี้นะเป็นกรรมกรเสียด้วย
เลยต้องทวงตำแหน่งคืนกันหน่อย จึงถามไปว่า
แล้วฉบับนี้มีเรื่องอะไรเด่น ๆ บ้าง
เผื่อเขียนไปแล้วจะได้ไม่ชนกัน เขาตอบผมว่า
“ก็เด่นทุกเรื่องละครับ” แหม DVM
นี่ช่างเข้มข้นเหมือนเดิมเลยนะ “แต่เออ
มีรีวิวกล้องแคนนอน XLH1 ด้วย” 
เขาเสริมด้วยเสียงที่ไม่ค่อยอยากบอกผมสักเท่าไร
สงสัยกลัวผมน้อยใจ
เพราะถ้าเป็นเรื่องกล้องปกติจะต้องส่งให้ผมรีวิวให้เ
ป็นประจำ นี่คงเห็นเราฝีมือตกไปก็เลยไม่กล้าส่งให้
แต่ยังไงก็ต้องมาง้อเราอยู่ดี..  

พูดถึงกล้องแคนนอน รู้สึกจะออกตัวช้าเกินไปในบ้านเรา
เกือบทุกครั้งผมต้องกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีก ยุคแรก ๆ
สมัย XL-1/2 ออกมาใหม่ ๆ ก็ไม่ยอมสั่งมาขาย
แฟนพันธ์แท้ทั้งหลายต้องบินไปหอบหิ้วมาเองจากสิงคโปร
์หรือฮ่องกง นี่ถ้าไม่เห็นว่าของเขาดีจริง ๆ
คงไม่ทุนเชียร์ให้บ่อย ๆ
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(จะได้มีคนใช้ตามไม่งั้นใช้เท่อยู่คนเดียว)
แต่พอมาถึงตัว XLH1 ต้องยอมรับตรง ๆ ว่า
เกรงใจกระเป๋าตัวเองเหลือเกิน
ทำได้อย่างดีก็แค่เชียร์ให้หน่วยงานและเพื่อนฝูงที่ม
ักคุ้นหาไว้ใช้แทน เผื่อจะได้ขอหยิบยืมของดี ๆ
มาใช้ได้บ้าง

ประเด็นของกล้องที่มีการถกเถียงกันมากในช่วงปีนี้
ทั้งที่ปรากกฏในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์
เว็บบอร์ด และล่าสุด เว็บบล็อก
โดยไม่มีทีท่าว่าจะยุติง่าย ๆ ก็คือเรื่องของ
Progressive Scan 24p ยิ่งมีเรื่องราวของ XLH1
เข้ามาเสริม ทำให้ประเด็นนี้กลับมาถกเถียงกันต่อไปอีก
 

 สาเหตุที่เรื่องมันไม่จบง่าย ๆ
ก็เพราะคนที่ออกมาวิจารณ์มักไม่รู้จริง
(รวมทั้งผู้เขียนด้วย) ส่วนคนที่รู้จริง
หมายถึงวิศวกรผู้ออกแบบ ก็ไม่ค่อยจะเผยตัว
อาจเป็นเพราะพูดมากไม่ได้เพราะเป็นความลับของบริษัท
เราจึงเห็นนักวิจารณ์
หรือจะเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญภายนอกก็ได้ นำสินค้าต่าง
ๆ มาทดสอบเปรียบเทียบกันอย่างเอาจริงเอาจัง
ทำยังกับว่าจะทำ “รีเวิร์สเอ็นจิเนียริง”
ย้อนกลับไปดูว่า
หลักการหรือเทคโนโลยีที่แต่ละผู้ผลิตใช้ทำกล้องนั้นม
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ัน “น่าจะ” เป็นอย่างไร

โชคดีที่มีผู้ใช้อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่สนใจในรายละเอีย
ดเหล่านี้มาก แต่เป็นคนที่ดูภาพจากกล้องด้วยตาเนื้อ ๆ
ซึ่งมีขีดจำกัดตามธรรมชาติโดยไม่อาศัยเครื่องวัดใด ๆ
เลย คนเหล่านี้มั่นใจในสิ่งที่เขาเห็น
หากเห็นว่าภาพที่ได้ ดี สวย คม นิ่ง
เหมาะกับงานของเขาในราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว
เขาก็ยินดีที่จะจ่ายเพื่อเอามันไปใช้งาน
ผู้ผลิตเองก็ดูจะพอใจกับลูกค้าประเภทนี้มากกว่า
เนื่องจากลูกค้าที่อยากรู้ว่ามัน “ทำงานได้อย่างไร”
มากกว่าการอยากเห็นว่า “ภาพเป็นอย่างไร”
มักเป็นลูกค้าที่ไม่ค่อยซื้อของเสียด้วย

อย่างไรก็ตาม การรู้ว่ามัน “ทำงานได้อย่างไร”
ก็มีประโยชน์ โดยเฉพาะคนที่ “ตาไม่ถึง” เหมือนผู้เขียน
คือหากนำภาพมาเรียงกันแล้วบอกไม่ได้ว่าภาพไหนดีกว่าก
ัน หรือบอกไม่ได้ว่าชอบอันไหน
ทางหนึ่งที่จะช่วยตัดสินใจได้ก็คือ
ดูว่าเทคโนโลยีที่มันใช้ต่างกันอย่างไร
เทคนิคไหนดูเข้าท่า มีหลักการดี
ก็เลือกกล้องที่ใช้เทคนิคนั้น เผลอ ๆ
พอรู้ว่าภาพไหนใช้เทคนิคดีกว่า เจ้าตา (ขี้โกง)
มันอาจจะบอกว่า “เห็นไหมว่าภาพนี้ดูดีกว่า”  
{pub}** Please Login to read more  ... {/pub} {reg}
การกราดของซีซีดี (CCD Scanning)
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 ก่อนอื่นต้องขอชี้แจงการนำศัพท์บัญญัติมาใช้แทนหลาย
ๆ
คำที่เราทับศัพท์ไปจนคุ้นเคยแล้วเพื่อให้เป็นไปตามนโ
ยบายของกองบอกอ ใหม่ ๆ อาจฟังดูขัดหูบ้าง แต่ใช้ไปบ่อย
ๆ ก็จะชินไปเอง 

 เริ่มจากการกราด (scan) เพื่อแสดงภาพบนจอโทรทัศน์
ซึ่งมีด้วยกันสองวิธีคือ
การกราดแบบสอดประสานและการกราดแบบก้าวหน้า
การกราดทั้งสองวิธีนี้มีการอธิบายไว้หลายแห่งมากมายท
ั้งใน DVM ฉบับต่าง ๆ, ตำราทั่วไป,
หรือแม้แต่บนคู่มือเครื่องรับโทรทัศน์และเครื่องเล่น
ดีวีดีที่ท่านซื้อมา
ผมจะขอข้ามไปเพราะเข้าใจว่าท่านทั้งหลายเข้าใจดีอยู่
แล้ว แต่ที่จะเน้นในตอนนี้จะเป็น
การกราดบนตัวรับรู้ภาพ (image sensor)
ของกล้องที่เป็นซีซีดี (CCD: Charged-couple device)
หรือซีมอส (CMOS: Complementary Metal Oxide
Semiconductor) เพื่อความสะดวกต่อไปจะขอเรียกว่า ซีซีดี
แต่เพียงอย่างเดียว
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การกราดภาพแบบสอดประสาน

การกราดภาพแบบก้าวหน้ารากเหง้าของคำว่า “การกราด”มาจากการใช้ปืนอิเล็กตรอนบนหลอดภาพ (CRT)กราดยิงเรียงเส้นจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่างเพื่อนำภาพออกจากกล้อง หรือสร้างภาพขึ้นบนจอแต่บนซีซีดีนั้นไม่มีการใช้ปืนอิเล็กตรอนอีกต่อไปแต่จะใช้วิธีเลื่อน (shift)ข้อมูลในลักษณะของการถ่ายเทประจุของคาปาซิเตอร์(capacitor) และรีจิสเตอร์ (register) บนคอมพิวเตอร์แทนแต่เพื่อไม่ให้ยุ่งยากเราก็ยังเรียกการอ่านค่าจากซีซีดีว่า “การกราด” อยู่ดี               ซีซีดีประกอบด้วยเซลล์ไวแสงจำนวนมากเรียกง่าย ๆ ว่า จุดภาพจุดภาพเหล่านี้ในเบื้องต้นควรจะมีจำนวนแถวเท่ากับเส้นของระบบโทรทัศน์ที่ใช้เป็นอย่างน้อย เช่น 480แถวในระบบ NTSC หรือ 1080 แถวในระบบความชัดสูงเป็นต้นส่วนจำนวนจุดของแต่ละแถวก็คิดจากอัตราส่วนกรอบภาพ(aspect ratio) ที่ระบบนั้นใช้เช่น 4:3 หรือ 16:9ดังนั้นเมื่อคิด 4:3 ของ 480 จะเท่ากับ 480x4/3 =  640 จุดและ 1080x16/9 = 1920 จุดเรามักจะเขียนจำนวนทั้งสองคู่กันเป็นตัวเลขที่คุ้นเคยเหล่านี้คือ 640x480, 768x576, 1280x720, และ 1920x1080เป็นต้นอย่างไรก็ตามจำนวนจุดภาพที่ใช้จริงบนซีซีดีอาจจะน้อยกว่านี้ได้ขึ้นกับเทคนิคและเงื่อนไขที่แตกต่างกันเช่นการเลื่อนซีซีดีสีเขียวออกไปครึ่งจุด (pixel shift),การใช้จุดภาพแบบไม่จตุรัส (non square pixel),การสิ้นเปลืองพลังงาน, ความเร็ว, สัญญาณรบกวน,ฟังชันถ่ายทอดความเปรียบต่าง (MTF),จนถึงเรื่องของต้นทุน เป็นต้นข้อสังเกตในเรื่องจำนวนของจุดภาพก็คือยิ่งจุดภาพมากภาพก็ยิ่งมีความละเอียดมาก การกราดแบบสอดประสาน (Interlace scanning)              เนื่องจากการกราดบนหลอดภาพในยุคแรกจะใช้การกราดแบบสอดประสานซีซีดีที่พัฒนาขึ้นครั้งแรกจึงต้องเป็นแบบสอดประสานไปด้วย  ลองพิจารณาซีซีดีในระบบโทรทัศน์ NTSC ซึ่งมี480 แถวก่อน ระบบนี้จะใช้อัตราการแสดงกรอบภาพ (framerate) เท่ากับ 29.97fps (กรอบภาพต่อวินาที) หรือปัดเป็น30fps เพื่อความสะดวกแต่เนื่องจากในหนึ่งกรอบภาพจะมีสนามภาพ (field) สองสนามดังนั้นในหนึ่งสนามภาพจะใช้เวลาเท่ากับ 1/60 วินาทีแต่ขณะที่ซีซีดีเปิดรับภาพในช่วงสนามภาพหนึ่งจุดภาพทุกจุดจะรับภาพเหมือนกันขณะที่เราต้องการใช้เพียงครึ่งเดียวหรือแถวเว้นแถวในทางปฎิบัติวิศวกรผู้ออกแบบจะไม่ให้เสียเปล่าจึงนำแถวที่ติดกันมาเฉลี่ยค่ากันเสียเลยคือในสนามภาพแรก บางทีเรียกว่าสนามภาพคี่ แถวที่ 1 และ2 รวมกันเป็นเส้นที่ 1, แถวที่ 3 และ 4รวมกันเป็นเส้นที่ 3 ไปเรื่อย ๆ จนถึงแถวที่ 479 และ 480รวมกันเป็นเส้นที่ 239 ทำนองเดียวกันในสนามภาพคู่แถวที่ 2 และ 3 รวมกันเป็นเส้นที่ 2, แถวที่ 4 และ 5รวมกันเป็นเส้นที่ 4 ไปเรื่อย ๆ จนถึงแถวที่ 480 และ 481รวมกันเป็นเส้นที่ 240 (ระบบ DVจะขึ้นต้นด้วยสนามภาพล่าง หรือสนามภาพคู่)               ข้อสังเกตก็คือแต่ละสนามภาพจะมีการเปิดรับภาพใหม่ทุกครั้งดังนั้นหากบนภาพมีวัตถุเคลื่อนที่เร็วอยู่ภาพของวัตถุนั้นในแต่ละสนามภาพจะอยู่ในตำแหน่งต่างกันเล็กน้อย หากนำทั้งสองสนามภาพมาแสดงเป็นภาพนิ่งวัตถุที่เคลื่อนที่ก็จะมีอาการพร่าไม่ชัดเจนแต่การนำคู่แถวมาเฉลี่ยกันจะทำให้ได้สภาพไวแสง(sensitivity) ของซีซีดีเพิ่มขึ้นสองเท่าภาษาเทคนิคเรียกว่าเพิ่มขึ้น 6dBโดยไม่ลดอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (signal to noiseratio) ลง
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แน่นอนการกราดวิธีนี้จะทำให้ความละเอียดทางแนวตั้งลดลงไป 25% หรือเหลือเพียง 360 เส้นต่อภาพเท่านั้นเราเรียกการเฉลี่ยค่านี้ว่า การรวมคู่แถว (row-pairsummation) และเรียกการกราดแบบนี้ว่าการควบรวมแบบสนามภาพ (field integration)ซีซีดีแบบสอดประสานทั้งหมดจะใช้เทคนิคการดึงภาพแบบนี้ทั้งสิ้นการกราดแบบก้าวหน้า (Progressive Scan)               เพื่อไม่ให้สูญเสียความละเอียดทางแนวตั้งไปวิศวกรผู้ออกแบบก็คิดค้นการกราดแบบใหม่เรียกว่าการกราดแบบก้าวหน้าวิธีนี้ดูเหมือนจะง่ายกว่าคือซีซีดีจะเปิดรับภาพแต่ละครั้งห่างกันหน่อยคือ 1/30วินาทีในระบบ NTSCแต่เปิดรับแล้วทำการดึงภาพออกมาแบบเรียงเส้น 1,2, ..,480 ม้วนเดียวจบวิธีนี้เดาได้เลยว่าภาพจะคมชัดกว่าวิธีแรกแต่ภาพเคลื่อนไหวอาจจะดูกระตุกนิด ๆ เพราะเราซอยภาพออกมาเพียง 30ครั้งต่อวินาทีไม่ใช่ 60 ครั้งเหมือนกับวิธีแรกคำถามก็คือทำไมไม่ทำวิธีนี้ตั้งแต่ต้น ตอบง่าย ๆก็คือโทรทัศน์ในยุคแรกนั้นยังกราดภาพแบบเรียงเส้นไม่ได้ ภาพมันจะดูวูบวาบมากระยะหลังหากไม่คำนึงถึงความเข้ากันได้กับของเดิมเขาจะใช้การกราดแบบก้าวหน้าทั้งสิ้นเช่นบนจอคอมพิวเตอร์ก็ใช้การกราดแบบก้าวหน้ามาตั้งแต่ต้น แต่จะเรียกชื่อว่า การกราดแบบไม่สอดประสาน(non-interlace) แทน ซึ่งก็คืออันเดียวกัน               นอกจากความคมชัดแล้วสิ่งที่การกราดแบบก้าวหน้าได้รับความสนใจเป็นพิเศษก็คือ ความเหมือนฟิล์ม (film look)เพราะฟิล์มแสดงภาพพร้อมกันทั้งภาพไม่มีการแบ่งเป็นสนามภาพย่อยการกราดภาพแบบก้าวหน้าจึงให้ความรู้สึกเหมือนกับชมภาพที่มาจากฟิล์มภาพยนตร์มากกว่ายิ่งทำให้อัตราการแสดงภาพลดลงเท่ากับฟิล์มได้ คือ24fps ก็จะยิ่งมีความเหมือนฟิล์มมากขึ้นความสามารถนี้ดึงดูดให้ผู้ผลิตภาพยนตร์หันมาถ่ายภาพยนตร์ด้วยกล้องดิจิทัล (digital cinematography)เป็นทางเลือก ที่สำคัญ อัตรา 24fps แบบก้าวหน้า หรือ 24pนั้นเป็นหนึ่งในอัตราการแสดงภาพมาตรฐานของโทรทัศน์ความชัดสูง นอกจาก 25p, 30p, 50i และ 60i ที่มีอยู่แล้วดังนั้นกล้องถ่ายวิดีโอระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ ๆทั้งหลายจึงต้องแข่งขันกันใส่ความสามารถในการถ่ายภาพแบบก้าวหน้าลงไปด้วยเพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง               แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นจนได้ขณะที่ผู้ผลิตเริ่มมีการพูดถึงซีซีดีที่ใช้การกราดแบบก้าวหน้ากัน ก็มีวิศวกรหัวใสชื่อ นายโรเบิร์ต เฟเบอร์(Robert Faber)ได้แอบไปจดสิทธิบัตรการกราดแบบก้าวหน้าบนซีซีดีเอาไว้ ทั้ง ๆที่หลักการของการกราดแบบก้าวหน้านั้นเป็นแนวคิดพื้นฐานที่มีกันมานานจนบางบริษัทก็ได้สร้างต้นแบบทดลองไปแล้วเมื่อการกราดแบบก้าวหน้าได้รับความสนใจและเริ่มมีผู้ผลิตออกจำหน่ายนายโรเบิร์ตก็ไล่ฟ้องใครต่อใครที่นำเทคนิคนี้ไปใช้โดยไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับเขา มีผู้ให้ข้อสังเกตว่าการจดสิทธิบัตรของหมอนี่มีเจตนาแอบแฝงเพราะไม่ประกาศให้ใครรู้เลยบางรายถึงกับเรียกว่าจอมแบล็กเมล์นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่หลาย ๆ บริษัทพยายามหาทางเลี่ยงไม่ยอมใช้ซีซีดีแบบก้าวหน้า (progressive CCD) โดยตรงแต่หันไปพัฒนาเทคนิคอย่างอื่นเข้ามาเสริมแทนจึงเป็นหัวข้อถกเถียงกันว่ายี่ห้อไหนเป็นแบบก้าวหน้าแท้ หรือไม่แท้อย่างไหนจะดีกว่ากันการกราดแบบควบรวมกรอบภาพ (Frame Integration)               กล้องพานาโซนิค AG-EZ1, Aj-D215 และแคนนอน XL1,GL1ต่างก็ใช้ซีซีดีแบบสอดประสานจากสายการผลิตเดียวกันถึงแม้จะอ้างว่าระบบประมวลผลและปริซึมที่ใช้แตกต่างกันก็ตามดังนั้นทั้งหมดจึงเลือกให้ซีซีดีกราดภาพแบบควบรวมกรอบภาพ (frame mode, frame movie mode หรือ frame integrationmode) ได้ การกราดแบบควบรวมกรอบภาพใช้หลักการเลื่อนจุดทางแนวตั้ง (vertical pixel shift)เพื่อหลอกให้ดูคล้ายกับภาพแบบก้าวหน้าจากซีซีดีที่เป็นแบบสอดประสานสัญญาณของจุดภาพสีเขียวจะถูกเลื่อนลงไปหนึ่งเส้นกราดเมื่อเทียบกับจุดภาพสีแดงและน้ำเงิน ดังนั้นขณะที่จุดภาพสีเขียวที่กำลังจับภาพของสนามภาพB จุดภาพสีแดงและน้ำเงินก็ไปจับภาพในสนามภาพ Aในเวลาเดียวกันเมื่อนำสัญญาณทั้งสามมาผสมกันก็จะได้สัญญาณความสว่าง(brightness หรือ luma)ที่มีรายละเอียดทางแนวตั้งมากกว่ารายละเอียดที่ได้จากสนามภาพใดสนามภาพหนึ่ง 

                ภาพที่ได้จะมีรายละเอียดทางแนวตั้งมากกว่าการใช้สนามภาพเดียวแต่ก็ยังไม่ละเอียดเท่ากับการกราดแบบก้าวหน้าจริง ๆ ซีซีดียังคงทำงานแบบสอดประสานการดึงภาพยังใช้วิธีรวมสัญญาณจากคู่แถวอยู่ภาพจึงไม่คมชัดเหมือนการอ่านเรียงแถวแบบก้าวหน้าแต่จะดูอ่อนนุ่มกว่าแบบสอดประสานเมื่อเทียบจากซีนเดียวกันกรรมวิธีในการเฉลี่ยค่าระหว่างเส้นจะมีผลกับค่าสัญญาณความสว่างเท่านั้น ไม่มีผลกับสัญญาณสี Cr และ Cbการเลอะของสีทางแนวตั้งอาจสังเกตเห็นได้และจากการเลื่อนจุดภาพทางแนวนอนความบกพร่องของภาพในส่วนของสีเขียวหรือแดง/น้ำเงินจะไปลดผลเฉลี่ยระหว่างเส้นลงทำให้ความละเอียดทางแนวตั้งลดลงด้วย               ถึงแม้ภาพจะมีปัญหาอยู่บ้างการกราดแบบควบรวมกรอบภาพ ก็ยังให้ภาพที่ดูดีไม่มีข้อบกพร่องจากการสอดประสานการดึงภาพนิ่งจากวิดีโอหรือนำไปใช้บนเว็บทำได้โดยสะดวกการกราดแบบควบรวมกรอบภาพที่อัตรา 30ภาพต่อวินาทีจะให้ความรู้สึกคล้ายกับภาพจากฟิล์มอัตรา 24 ภาพต่อวินาทีจึงนิยมนำไปเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างความเหมือนฟิล์มกัน               ในการโอนงานขึ้นไปบนฟิล์มการกราดแบบควบรวมกรอบภาพในระบบ PAL จะทำได้ดีกว่าเพราะอัตรา 25ภาพต่อวินาทีนี้สามารถโอนขึ้นสู่ฟิล์มได้โดยตรงกรอบภาพต่อกรอบภาพ โดยไม่ต้องล้างการสอดประสานออก(deinterlace) ภาพที่ได้บนฟิล์มจะดูช้าลงเพียง 4%เท่านั้น ผู้ชมจะไม่รู้ถึงความแตกต่างเลยการประยุกต์ใช้งาน              การกราดที่กล่าวมานั้นเป็นหลักการเบื้องตนในการพิจารณาว่าซีซีดีของผู้ผลิตอยู่ในกลุ่มไหนแต่ในการประยุกต์ใช้ยังมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอีกมากมายการจะพิจารณาว่าซีซีดีของใครจะให้ภาพเหนือกว่ากันคงไม่สามารถสรุปได้จากการนำแค่หลักการพื้นฐานมาถกเถียงกันอย่างเดียวที่สำคัญผู้ผลิตมักจะไม่ยอมปล่อยข้อมูลลึก ๆออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีไปสู่คู่แข่งขันได้ง่าย ๆและอย่างน้อยก็ไม่ให้คู่แข่งนำข้อพกพร่องในเทคโนโลยีของตนออกมาตีแผ่ได้               ตัวอย่างซีซีดีที่ใช้บนกล้อง AG-HVX200พานาโซนิคเลือกใช้ซีซีดีที่มีจำนวนจุดภาพเพียง960x540 จุดเท่านั้นทั้ง ๆที่เป็นกล้องในระดับความชัดสูง (HD) แท้ ๆด้วยข้อมูลนี้เราไม่อาจฟันธงได้ว่าภาพจาก HVX200จะแย่อย่างที่คิด เหตุผลของพานาโซนิคก็คือการอัดให้มีจุดภาพมาก ๆ ในซีซีดีขนาดเล็ก 1/3”นั้นไม่มีทางทำให้สภาพไวแสงดีขึ้นได้ แต่ด้วยAdvanced Progressive Technology (A.P.T)ในการเลื่อนจุดภาพสีเขียวออกไปจากตำแหน่งจุดภาพสีแดงและน้ำเงินครึ่งจุด ทั้งด้านแนวตั้งและแนวนอนซึ่งเป็นเทคนิคเดียวกันกับการเลื่อนจุดแบบ Pixel ShiftTechnology ของแคนนอนที่เราคุ้นเคยตั้งแต่สมัย XL-1ทำให้ซีซีดีของ HVX200มีความละเอียดเทียบเท่าซีซีดีที่มีจุดภาพ 1140x810 จุดแต่นี่เป็นซีซีดีแบบก้าวหน้าแถมยังแก้ปัญหาเรื่องสภาพไวแสงได้อีกด้วยเมื่อผสมกับตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่ออกแบบใหม่(newly design signal processor) ที่ใช้ 14 bit A/Dจึงทำให้การสร้างภาพในระดับ 1920x1080จุดภาพออกมาได้อย่างเยี่ยมยอด

                เช่นเดียวกับซีซีดีที่ใช้บนกล้องแคนนอน XLH1ถึงแม้แคนนอนจะสนับสนุนการทำงานแบบ 24fpsแต่แคนนอนไม่ได้ใช้ซีซีดีแบบก้าวหน้าแท้ ๆจึงเรียกว่า 24f (รวมทั้ง 25f และ 30f) แทนที่จะเป็น 24pแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าภาพจะออกมาแย่อย่างที่หลายคนคิด จริง ๆแล้วไม่เพียงแต่แคนนอนเท่านั้นที่ใช้ซีซีดีแบบสอดประสาน โซนี่ Z1 และ FX1ก็ใช้ซีซีแบบสอดประสานเช่นเดียวกัน              แคนนอนไม่ได้ผลิตซีซีดีเองและไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้ผลิตให้ แคนนอนประกาศว่าเขาใช้ซีซีดีขนาด 1/3” แบบ1440x1080 จุดภาพ มีการเลื่อนจุดภาพ (pixel shift)ทางแนวนอนเช่นเดียวกับซีซีดีบน XL-1ในการสร้างภาพแบบก้าวหน้าแคนนอนใช้วิธีกราดภาพแบบควบรวมกรอบภาพที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ (new and improved version)โดยใช้อัตราการกราดเท่ากับ 24fps (48 สนามภาพ)แล้วจึงส่งภาพที่ได้ไปประมวลผลบนชิป DIGIC DV IIซึ่งจะจัดการแทรกภาพให้เป็น 1080i60 (2:3 pull down) เองภาพที่ได้จึงไม่แสดงข้อบกพร่องจากการสอดประสานหรือสูญเสียความละเอียดทางแนวนอนให้เห็น               ตามหลักการแล้วการควบรวบแบบก้าวหน้ายังคงอาศัยการรวมเส้นแบบคู่แถวอยู่ ซึ่งจะทำให้ความละเอียดทางแนวตั้งลดลง 25%หรือเทียบเท่า 810 เส้นอย่างไรก็ตามความลับทั้งหมดของแคนนอนไปอยู่ที่ DIGIDV IIไม่มีใครทราบได้ว่าจำนวนเส้นที่เห็นจริงที่ออกมาจากชิปตัวนี้เป็นเท่าไรกันแน่แต่จากคำยืนยันของผู้ใช้จำนวนมากที่โพสต์ไว้บนอินเทอร์เน็ตกล่าวว่าไม่สามารถแยกความแตกต่างจากกล้องที่ใช้ซีซีดีแบบก้าวหน้าได้เรื่องนี้ยังไม่จบ               ผมจั่วหัวบทความครั้งแรกว่า “เรื่องยุ่ง ๆ ของ24p” แต่สุดท้ายต้องเปลี่ยนเป็น “เรื่องยุ่ง ๆ ของProgressive CCD”ด้วยสาเหตุที่ผมส่งต้นฉบับเป็นคนสุดท้ายในขณะที่มีโควต้าเหลือเพียง 4 หน้า เขียน ๆ ไปยังไม่ถึง 24pอย่างเต็มขั้นเลยหน้าก็หมดลงเสียแล้วก็สัญญาว่าจะกลับมาใหม่เร็ว ๆ นี้แต่ถ้าอยากให้เร็วหน่อยก็ช่วยกันแจ้งไปทางกองบอกอเยอะ ๆ เขาจะเปิดหน้าให้ผมใหม่ คราวนี้จะขอให้เยอะ ๆ เลย...               ข้อสรุปในตอนนี้ก็คือ “จงศึกษาเทคโนโลยีฟังคำวิจารณ์ สุดท้าย ต้องเชื่อสายตาตนเอง” {/reg}
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